
 

 

 

 

 

 

 

สือ่ ประเด็นข่าว 

 

มติชน  คมชัดลึก 

ไทยโพสต์  เดลินิวส ์

โพสต์ทูเดย์  ไทยรัฐ 

ข่าวสด 

มลพษิทางอากาศ 

     -เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM2.5 พ้ืนที่กทม.และปริมณฑล วันที่ 21 

ธ.ค. พ้ืนที่ที่เร่ิมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คือ ริมถนนพญาไท เขตดินแดง 98 มคก./ลบ.ม. ริมถนนลาดพร้าว ซอย

ลาดพร้าว 95 เขตวังทองหลาง 97 มคก./ลบ.ม. ริมถนนพระราม 3-เจริญกรุง เขตบางคอแหลม 103 มคก./ลบ.ม. 

ริมถนนพระราม 3 เขตยานนาวา 97 มคก./ลบ.ม. แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 91 มคก./ลบ.ม. ริมถนนรัชดาภิเษกท่า

พระ เขตธนบุรี 99 มคก./ลบ.ม. ริมถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 95 มคก./ลบ.ม. ริมถนนพระราม 2 เขตบางขุน

เทยีน 95 มคก./ลบ.ม. รวมทั้งเขตปริมณฑล อาท ิต.ทรงคนอง, ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.ปากน า้ 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ, ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ , ริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อ.เมือง จ.

สมุทรสาคร, ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม ประชาชนควรหลีกเล่ียงหรือลดเวลาการท ากิจกรรมกลางแจ้ง หาก

หลีกเล่ียงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัย และขอความร่วมมืองดใช้รถยนต์ที่มีควันด า งดการเผาในที่โล่งทุกประเภท 

และลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งนี้คาดการณว่์าภายใน 1-2 วัน สถานการณจ์ะเข้าสู่ภาวะปกติ  

      ด้าน พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผอ.ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลุ่ม

เสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ คือ 1.เด็กเล็กและผู้สูงอายุ 2.ผู้ป่วยที่เป็นโรคหืด โรคปอด โรคถุงลมอักเสบ และโรค

หลอดเลือดหัวใจตีบตัน ทั้ง 2 กลุ่มหากจ าเป็นต้องออกนอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัย ถ้ารู้สึกไม่สบายตัว แน่น

หน้าอก หายใจไม่สะดวก ต้องรีบไปรพ.ทนัท ีส่วนผู้ที่ท างานกลางแจ้ง ทั้งต ารวจจราจร หรือคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ต้องระมัดระวัง ทั้งน้ี หน้ากากอนามัยต้องเลือกที่สามารถกรองอนุภาคฝุ่ นขนาดเลก็ได้ เช่น N95 แต่หากไม่มีจะใช้ผ้า

พันหรือใส่หน้ากากอนามัยสองช้ันกไ็ด้  

 

มติชน 

ทุนนกัเรียนพยาบาล 

     -เสนอข่าว จากกรณีที่ สธ.หารือกับ สบช. และได้ข้อสรุปการปรับแก้สัญญาทุนนักเรียนพยาบาลโดย 1.ตัดค าว่า

ลูกจ้างช่ัวคราว เป็น ปฏบิัติงานใน สธ. 2.ปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายจาก 30,000 บาท เป็น 40,000 บาท และ 3.การปรับแก้

สญัญาใหม่จะมีผลในการภาคการศึกษาต่อไป ภายในต้นปี 2562 น้ัน          

      น.ส. วราพร กวีวิทยาภรณ์ เลขานุการเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างช่ัวคราว สธ. กล่าวว่า จากการหารือกับ 

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. ยืนยันว่าหากท างานใช้ทุนไม่ครบ 4 ปี เพราะบรรจุข้าราชการได้ แม้คนละสังกดัแต่

อยู่ภายใต้ สธ.ไม่ต้องใช้ทุนคืนแต่มีนักเรียนพยาบาลใช้ทุนสสจ.ขอนแก่นสอบบรรจุข้าราชการกรมการแพทย์ได้ ต้อง

ใช้ทุนคืนให้แก่สสจ.ขอนแก่นประมาณ 1.7 แสนบาท ซ่ึงยังมีกรณีน้ีอกีไม่ต ่ากว่า 50 คน เครือข่ายฯ จึงให้พยาบาลทุน

ขอชะลอการใช้ทุนไปก่อน และจะเร่งสอบถามสธ.ว่าจะด าเนินการอย่างไร คงจะมีความชัดเจนในต้นปีใหม่ 2562   

     ด้าน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. กล่าวว่า ขอให้เครือข่ายฯ ส่งรายละเอยีดต่างๆ มา เพ่ือจะได้มีการพิจารณา

อกีคร้ัง ส่วนที่มีการจ่ายทุนไปแล้ว ให้อุทธรณ์ไปยัง สสจ.ได้ และหากรู้สกึไม่เป็นธรรม ให้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอ

มาที่กระทรวง 

 

เดลินิวส ์

มาตรการตรวจเมาแลว้ขบั 

     -เสนอข่าว นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.ส านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปีน้ีจะเพ่ิม

ความเข้มในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ หากเกิดอุบัติเหตุจนบาดเจบ็และเสียชีวิต โดยได้งบประมาณจากศูนย์

ความปลอดภัยทางถนน 60 ล้านบาท เร่ิมต้นใช้ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ปีน้ี โดยการตรวจอยู่ในดุลพินิจ

ของต ารวจ และญาติผู้เสยีหายสามารถร้องขอให้ตรวจคู่กรณีได้ทั้ง 2 ฝ่าย ซ่ึงผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดจะมีผล

ต่อการรับพิจารณาคดีของศาลทันที เช่นเดียวกับคลิปหน้ารถ ถือเป็นหลักฐานส าคัญท าให้ผู้เมาแล้วขับถูกด าเนินคดี 

นอกจากโทษปรับและจ าคุกแล้ว ยังเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ บันทกึประวัติในใบขับขี่ระบบดิจิทลั เม่ือท าผิดคร้ังที่ 2-3 

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่22 ธนัวาคม 2561 
ส านกัสารนิเทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-2  โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 
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ค่าปรับจะสงูตามไปด้วย จนถูกถอนใบอนุญาตขับขี่  

 

ไทยรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดการสดุสปัดาห์ 

คอลัมน์ ณ บ้านพระ

อาทติย์ 

กญัชาทางการแพทย ์

     -เสนอข่าว รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ อดีตนายกสมาคมมะเรง็วิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และหัวหน้าศูนย์

ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเรง็ครบวงจร รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า การน ากัญชาไปใช้ทางการแพทย์ ส าหรับ

โรคมะเรง็มีการน ามาใช้ลดอาการข้างเคียงจากเคมีบ าบัด ลดอาเจียนได้ แต่ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากยาที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน ส่วนการใช้กญัชารักษาตัวโรคมะเรง็ มีการทดลองในห้องแลบ็ แต่ไม่มีหลักฐานการน ามาใช้ในคน และในทาง

กลับกนัเมื่อเลิกใช้ยังท าให้มีอาการอยากยา  เพราะใช้น า้มันกญัชาหยดโดยไม่มีความรู้ เร่ืองปริมาณที่ควรใช้ ทั้งน้ี มอง

ว่าการแก้กฎหมายเพ่ือน ากัญชามาใช้ทางการแพทย์ ควรเป็นการคลายลอ็กและควบคุมโดย อภ. และ อย. เหมือน

มอร์ฟีน  

     -เสนอบทความ โดย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.

รังสติ ระบุว่า  เครือข่ายประชาสงัคมกญัชาเพ่ือการแพทย์ส าหรับ 

ประชาชน ได้เรียกร้องต่อรัฐบาลและสนช. ดังน้ี 1.ให้ยกเลิกค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศไทยที่

เกี่ยวกับสารสกัดกัญชาและสารสกัดกัญชาทั้งหมด ภายใน 15 วัน หากพ้นก าหนดยังไม่เพิกถอนค าขอสิทธิบัตร ม.

รังสิตและสภาการแพทย์แผนไทยจะด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 2.ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด

ให้โทษทุกประเภท และให้กัญชาเป็นพืชสมุนไพรควบคุมทางการแพทย์ หากสนช.ยังไม่สามารถท าได้ในการแก้ไข

กฎหมายคร้ังน้ี จะต้องลดโทษการใช้ประโยชน์กญัชาทางการแพทย์ของประชาชน ผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย ให้ถือว่าไม่

มีความผิดฐาน ผลิต ครอบครองหรือเสพยาเสพติด และให้เจ้าหน้าที่รัฐน าผู้ป่วยเข้าสู่การบริการทางการแพทย์ แพทย์

แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ใช้กัญชาตามเจตนารมณ์ของผู้ป่วยต่อไป 3.ให้ผู้ป่วยที่ได้ใบรับรองจากแพทย์ 

แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถเพาะปลูกกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ได้ตามจ านวน

เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 4.ให้แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถขึ้ นทะเบียนขอ เพาะปลูก 

ผลิต ปรุงยาที่ เข้ากัญชา ตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้ทันที และให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ และสภา

การแพทย์แผนไทยอยู่ในคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวข้องกบักญัชาด้วย 5.ให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกตามค าสั่งซื้ อ

หรือสัญญาการเพาะปลูกของสถานประกอบการทางการแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ เภสัชกรรม 

ทั้งรัฐและเอกชนที่ขึ้ นทะเบียนเพ่ือใช้ในทางการแพทย์อย่างถูกต้อง รวมถึงให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกเพ่ือการ

ส่งออกไปต่างประเทศได้ 6.ยกเลิกบทเฉพาะกาล 5 ปี ที่ให้รัฐผูกขาดหรือบังคับให้เอกชนต้องร่วมกับรัฐในการ

เพาะปลูกหรือผลิตเพ่ือการจ าหน่ายกญัชาในทางการแพทย์ เพ่ือท าให้เกดิการแข่งขันทั้งคุณภาพและราคา  

 

ข่าวสด 

รบัเสด็จเจา้หญิงคิโกะ 

     -เสนอภาพข่าว นพ.ศุภกจิ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. น าคณะผู้บริหาร สธ. เฝ้ารับเสดจ็ เจ้าหญิงคิโกะ พระชายาใน

เจ้าชายฟูมิฮิโตะ อากิชิโนะ แห่งประเทศญ่ีปุ่น ในการเสดจ็ไปทรงเปิดงานสัมมนา "สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเดก็

ระดับนานาชาติ 2561" ณ รร.มณเฑยีร ริเวอร์ไซด์ 

 

เดลินิวส ์

มอบโล่รางวลั 

     - เสนอภาพข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพ่ือเชิดชูเกียรติให้แก่

เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดปฏิบัติการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่

ร่วมกนัปฏบิัติการทรามาดอลอย่างเข้มแขง็เพ่ือคุ้มครองประชาชน 

 

คมชัดลึก 

กรมการแพทยแ์ผนไทยร่วมงานตลาดแห่งความสุข 

     -เสนอข่าว กรมการพัฒนาชุมชน ก.พาณิชย์ จัดงาน OTOP City Happy Market 2018 ตลาดแห่งความสุข 

ระหว่างวันที่ 15-23 ธ.ค. 2561 ที่ชาเลนเจอร์ 1-3 อมิแพค็ เมืองทองธานี โดยมีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมเปิด

ร้านภายในงาน 

 

คมชัดลึก 

ภาษีความเค็ม 

     -เสนอข่าว ผศ.นพ.สรุศักดิ กนัตชูเวสศิริ สาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิดี และประธานเครือข่าย

ลดบริโภคเคม็ กล่าวถึงมาตรการจัดเกบ็ภาษีในอุตสาหกรรมอาหารที่มีโซเดียมสงู ว่า เป็นมาตรการที่เหมาะสม เพราะ

ที่ผ่านมาได้ร่วมกับอย. ขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมให้ปรับสูตรลดโซเดียมลง 30% ภายใน 5 ปี แต่ไม่สามารถ

ท าได้ ดังน้ัน การจัดเกบ็ภาษีในอาหารอุตสาหกรรมที่มีโซเดียมสงูจะช่วยให้ประชาชนเลือกซ้ือสินค้าที่มีโซเดียมลดลง

มากขึ้ น นอกจากน้ีมาตรการที่ควรท าควบคู่กันคือ การสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภค โดยมีสัญลักษณ์ทางเลือก
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สือ่ ประเด็นข่าว 

สขุภาพเป็นทางเลือกกบัผู้บริโภค 

     ทางด้าน นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพ่ือนโรคไต สนับสนุนมาตรการจัดเกบ็ภาษีโซเดียมในอุตสาหกรรม

อาหารที่มีโซเดียมสูง เพราะหากรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลโรคเบาหวาน หัวใจ ความดัน ไต งบประมาณ

จะสงูถงึปีละหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นภาระทางสขุภาพของประชาชนและประเทศ 

 

ไทยโพสต์ 

 

กฎหมายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกรีไซเคิล 

     -เสนอข่าว นายวีระ อัครพุทธิพร อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มไทย กล่าวว่า สมาคมฯ  เร่ิมผลักดันให้

บริษัทสมาชิกน าขวดพลาสติกบรรจุเคร่ืองดื่มที่ท าจากเมด็พลาสติกรีไซเคิล หรือ Recycled PET(rPET) มาเป็นบรรจุ

ภัณฑส์ าหรับน า้และเคร่ืองดื่ม แต่ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามใช้พลาสติกรีไซเคิลมาท าเป็นบรรจุภัณฑส์ าหรับใส่อาหาร

และเคร่ืองดื่ม จึงหวังว่าสธ.จะเร่งรัดการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวโดยเรว็  เพ่ือประเทศไทยจะได้เดินหน้านโยบายด้าน

สิ่งแวดล้อมและการจัดการปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน 

 

ไทยรัฐ 

จ.สระบุรีตรวจกระเชา้ปีใหม่ 

     -เสนอข่าว นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัด จ.สระบุรี และ นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นพ.สสจ.สระบุรี ร่วม

ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน อ.เมือง จ.สระบุรี พบว่า มีการแสดงราคา

จ าหน่ายไว้ครบถ้วนชัดเจน ทั้งน้ี หากไม่ปิดป้ายแสดงราคา จะมีโทษปรับไม่เกิน 1 หม่ืนบาท หรือปริมาณสินค้าที่

บรรจุไม่ตรงกับปริมาณที่แสดงไว้ มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 4 หม่ืนบาท หรือจ าหน่ายโดยรู้ว่าปริมาณที่

บรรจุไม่ถูกต้อง มีโทษจ าคุกไม่เกนิ 6 เดือน ปรับไม่เกนิ 2 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 

 


